

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/๑๕๓๕



สคค. (eMail)

จ้ง : กนธ.

รับ ที่ : ๘2967/67

๘ มี.ค. 2567 เวลา 11.00 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๔๑๐
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมทางด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่ การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ มาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีกลไกการตรวจสอบ และการประกันคุณภาพการศึกษารองรับด้วยแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกลางสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐที่จะเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีการกำหนดองค์ประกอบของกรรมการสภาที่สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ รวมทั้งมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

๒. อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของมหาวิทยาลัยหลังจากปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาระดับสูง โดยการวิเคราะห์และกำหนดต้นทุนการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม และไม่ผลักภาระต้นทุนในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมากเกินไป นอกจากนี้ ในระยะต่อไป ควรมีการนำผลการประเมินมหาวิทยาลัยไปประกอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ